

# ปฏิทินการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาและสร้าง ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ของจังหวัดระยอง

แผนงานที่ 3.2 3.2 แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ การตลาด โครงสร้างพื้นฐานชุมชน โดย 1) พัฒนาสินค้า ท่องเที่ยว บริการและการค้า 2) ยกกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร 3) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และ 4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน

## 2 เมษายน 2564

กระทรวงมหาดไทย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงานงบประมาณ ร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินการในระดับจังหวัดผ่านระบบวิดีโอทัศน์ทางไกล และผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบนโยบายการดำเนินโครงการแก่ส่วนราชการ และผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ห้องภัคดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง

## 5 – 23 เมษายน 2564

ส่วนราชการ/อำเภอ /อปท. (ภาคประชาสังคมเสนอผ่านหน่วยงานรัฐ) จัดทำรายละเอียดโครงการ ฉบับสมบูรณ์ 1) ส่วนราชการ/อำเภอ /รัฐวิสาหกิจ/อบจ./ทน./ทม. เสนอ ผ่านสำนักงานจังหวัดระยอง ทด./อบต. เสนอผ่านสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และตรวจสอบเบื้องต้น

## 5-23 เมษายน 2564

จังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เป็นระยะ เพื่อกลั่นกรองก่อนเสนอสำนักงานงบประมาณ

## 23 เมษายน 2564

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายสาธิต ปิตุเตชะ) มอบนโยบาย

## 26 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564

สำนักงานงบประมาณ (กองจัดหางบประมาณพื้นที่) ตรวจสอบความถูกต้อง ของโครงการที่จังหวัดส่งให้

## 1-10 มิถุนายน 2564

คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดระยอง จัดประชุมพิจารณาโครงการ

## 11-20 มิถุนายน 2564

จังหวัดเสนอโครงการต่อรัฐมนตรีที่รับผิดชอบพื้นที่ (รมช.กระทรวงสาธารณสุข) และรัฐมนตรีต้นสังกัด (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)

## 21-31 มิถุนายน 2564

คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

## 1 มิถุนายน-31 ธันวาคม 2564

ส่วนราชการ/ อำเภอ/ อปท. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดำเนินโครงการ

### หมายเหตุ

1. ต้องดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จภายในธันวาคม 2564 เท่านั้น
2. แต่ละโครงการจะต้องแบบใบประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ของ ปปท.มาด้วย
3. ทุกโครงการจะต้องมีความพร้อมในรูปแบบ งบประมาณราคา การขอใช้พื้นที่ตามกฎหมาย
4. ทุกโครงการต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่กำหนดไว้